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SUPER	ย่ืนไฟล่ิงกองอินฟราฯ	 
คาดเสนอขายหน่วยลงทุน	ปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี	62	

ม่ันใจภาระดอกเบี้ยลดลง-เพ่ิมเงินลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

	 SUPER	เดินหน้าตามแผน	ยื่นไฟลิ่งกองทุนโครงสร้างพื้น

ฐาน	“SUPEREIF”	มูลค่า	8,500	–	9,000	ล้านบาทให้ส�านัก

งานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว	คาดปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี	62	พร้อมเสนอ

ขายหน่วยลงทุน	ด้าน”จอมทรัพย์	โลจายะ”	แจงวัตถุประสงค์เพื่อน�าเงิน

ช�าระคืนหนี้	ลดต้นทุนทางการเงิน	พร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	

มั่นใจรายได้และธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง	สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

 นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	

ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SUPER 

เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รวมบัวหลวง	จ�ากัด	ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่นข้อมูลขอจัดตั้ง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	(Super	

Energy	Power	Plant	Infrastructure	Fund	หรือ	“SUPEREIF”	)	ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ไปเรียบร้อยแล้ว	โดยมีขนาดกองทุนมูลค่า	8,500	–	9,000	ล้านบาท	

และคาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนฯได้ภายในปลายเดือนมกราคม	–	ต้น

กุมภาพันธ์	2562

	 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	หรือ	อินฟ

ราฟันด์	จะมาจากสินทรัพย์ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก่อนหน้า

นี้	โดยให้บริษัท	17	อัญญวีร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(“17AYH”)	และ	บริษัท	เฮลท์	

แพลนเน็ท	เมเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“HPM”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ	SUPER	ท�ารายการจ�าหน่ายสินทรัพย์ในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์	19	โครงการ	ขนาดก�าลังการผลิต	118	เมกะวัตต์	ให้กับกองทุนฯ	

รวมทั้งคณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทฯท�าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนดังกล่าวได้ในสัดส่วน	15-	20%

	 ส่วนเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบริษัทฯ	มีวัตถุประสงค์

เพื่อน�าไปช�าระคืนหนี้	และรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศภายในอนาคต

	 "	การจัดตั้งกองทุนอินฟราฟันด์ที่ผ่านมาได้ท�างานกับทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน	เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนฯ	และให้

ยื่นไฟลิ่งได้ในช่วงต้นตุลาคมตามเป้าหมาย	ส่วนกระบวนการท�างานคงจะ

สามารถจัดตั้งกองทุนฯและเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเดือนมกราคม	

–	กุมภาพันธ์	2562	ซึ่งเป้าหมายหลักๆจะน�าไปช�าระหนี้เพื่อลดต้นทุน

ดอกเบี้ย	และใช้ในการขยายการลงทุนในอนาคต	ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ

ท�าให้มีเงินทุนรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้น	รวมทั้งคาดว่าจะสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน"	จอมทรัพย์กล่าว

	 นายจอมทรัพย์	กล่าวเพิ่มเติมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท	ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	

ครั้งที่	7/2561	เมื่อ	วันที่	7	กันยายน	2561	ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ	

เข้าท�าธุรกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	ซุปเปอร์	

เอนเนอร์	ยี	(Super	Energy	Power	Plant	Infrastructure	Fund	

หรือ	“SUPEREIF”)	นั้น		บริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบว่า	บริษัท	หลักทรัพย์

จัดการกองทุนรวมบัวหลวง	จ�ากัด	ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่น

ค�าขอ	อนุมัติจัดตั้งกองทุน	พร้อมกับร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย

ลงทุน	(“ร่างหนังสือชี้ชวน”)	ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า	

ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	(Super	Energy	Power	Plant	Infrastructure	

Fund	หรือ	SUPEREIF)	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	หลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.”)	แล้วเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	

2561	โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของ	SUPEREIF	ได้จากร่างหนังสือ

ชี้ชวนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	อย่างไรก็ดี	การบันทึก

บัญชีของบริษัทฯ	ในการเข้าท�าธุรกรรมการจัดตั้งและการเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง	พื้นฐานโดย	SUPEREIF	(ธุรกรรมการโอนราย

ได้สุทธิ)	ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือกับส�านักงาน	ก.ล.ต.โดย

รูปแบบการบันทึก	บัญชีอาจมีลักษณะเป็น	1)	แบบธุรกรรมการขายขาด	

(True	Sale)	โดยจะจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องออกจากงบการเงินและ

รับรู้	ก�าไรจากรายการดังกล่าวภายหลังเข้าท�ารายการเรียบร้อยแล้ว	หรือ	

2)	บันทึกบัญชีเป็นแบบหนี้สิน	โดยบริษัทฯจะบันทึกธุรกรรม	ดังกล่าวเป็น

หนี้สินด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน	9,000	ล้านบาท	ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเสนอ

ขายสิทธิในรายได้สุทธิตามที่ได้เปิดเผยไว้ในร่าง	หนังสือชี้ชวน	โดยจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ	ณ	30	มิถุนายน	2561	(สิ้นไตรมาส	2	ปี	2561)	

บริษัทฯ	มีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของ	ผู้ถือหุ้นรวม	ประมาณ	2.21	เท่า	

	 ทั้งนี้	หากสมมติว่าบริษัทฯบันทึกรายการธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิ

เป็นหนี้สินไม่เกิน	9,000	ล้านบาท	และสมมติว่าบริษัทฯ	ได้น�าเงินที่ได้จา

กการท�าธุรกรรมดังกล่าวบางส่วนจ่ายคืนเงินกู้มูลค่าประมาณ	4,150	ล้าน

บาท1/	ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะน�ามาจัดตั้ง	

SUPEREIF	ดังนั้น	อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเสมือน	ณ	สิ้น

ไตรมาส	2	ปี	2561	ภายหลังจากการจัดตั้ง	SUPEREIF	จะเท่ากับ	2.02	

เท่า2/	ทั้งนี้	มูลค่าของกองทุนเป็นมูลค่าประมาณเบื้องต้นซึ่งขึ้นอยู่กับ

อัตรา	ผลตอบแทนและภาวะตลาด	ณ	ขณะนั้น	

	 ในส่วนผลการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปี	2561	คาดว่าบริษัท

มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง	โดยทั้งปียังคงคาดว่าจะมีรายได้	6,000	

ล้านบาท	รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด	เนื่องจาก

ได้รับปัจจัยบวกจากก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขายไฟเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์	(COD)ในโครงการต่างๆ	ทั้งโรงไฟฟ้าขยะ	จ.สระแก้ว	ขนาด

ก�าลังการผลิต	9	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตร	เฟส	

2	ขนาดก�าลังการผลิต	28	เมกะวัตต์	เป็นต้น	ซึ่งจะเห็นความชัดเจนใน

ช่วงปลายปีนี้	และจะทยอยรับรู้รายเต็มปีในปีหน้า	ซึ่งจะผลักดันให้กระแส

เงินสดมีความแข็งแกร่ง	นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆในต่างประเทศที่จะ

เข้ามาสนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย
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Decker	&	Co.	โบรกฯชั้นน�าของสหรัฐ	

เผย	ท�าดีล	OPT	หุ้น	HUMAN	

หลังสถาบันต่างประเทศให้ความสนใจ

KWM	เชื่อปี	61	รายได้โตไม่น้อยกว่า	20	%

โบรกให้ราคาเหมาะสม	1.90-2.40	บาท

	 โบรกมองหุ้น	KWM	ราคาเหมาะสม	1.90-2.40	บาท	ด้านผู้บริหารเร่ง

สร้างผลงานมั่นใจปี	61	รายได้โตไม่น้อยกว่า	20%	แถมมีโปรดักส์ใหม่ดันราย

ได้โดดเด่น	คาด	3-5	ปีข้างหน้ามีสินค้าใหม่เพิ่มต่อเนื่อง	เผยอยู่ระหว่างศึกษา	

การผลิตใบโรตารี่	การชุบแข็งใบเกลียว	การผลิตเครื่องจักรการเกษตร	มั่นใจ

อนาคตการเติบโตสูงจากการสร้างนวัตกรรมใหม่

 นายเอกพันธ์ วนโกสุม	ประธานกรรมการบริหาร	KWM	เปิด

เผยว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต	20-	30%	จากปีก่อนที่ท�าได้	260	ล้าน

บาท	ส่วนปี	2562	คาดรายได้เติบโตมาก	กว่า	40%	เนื่องจากจะเริ่มรับรู้ก�าลัง

การผลิตโรงงานใหม่เต็มปี	ประกอบกับมีสินค้าใหม่	คือ	ใบผาลตัวใหญ่	ซึ่ง

จะเข้ามาสนับสนุนยอดขายของบริษัทให้เพิ่มขึ้นส�าหรับผลประกอบการ	3	ปี

ที่ผ่านมา	(2558-2560)	บริษัทมีรายได้	263	ล้านบาท,	276	ล้านบาท	และ	

260	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และมีก�าไรสุทธิ	27.80	ล้านบาท	35.78	ล้านบาท	

และ	20.83	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 "นอกจากตลาดเดิมที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้สินค้าอยู่	บริษัทมีแผน

จะพัฒนาเพิ่มสินค้าใหม่ๆ	เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่	โดยบริษัท	ตั้งเป้าการเติบโตปี

ละ	20-30%	ในช่วง	3-5	ปีนี้	เช่น	การผลิตใบโรตารี่	การชุบแข็งใบเกลียวเอง	

การผลิตเครื่องจักรการเกษตรใหม่ๆ	เพิ่มเติม	เช่น	เครื่องผสมปุ๋ย	ซึ่งล้วนเป็น

โครงการในอนาคตที่จะสร้างความเติบโตให้กับบริษัท"

	 ทั้งนี้บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง	4	แห่ง	ได้แก่	บล.เออีซี	,	

บล.คันทรี่	กรุ๊ป	,	บล.เคที	ซิมิโก้	และ	บล.ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	

ประเมินราคาเหมาะสมของ	KWM	ไว้ถึง	1.90	-	2.40	บาท/หุ้น

	 KWM	และบริษัทย่อย	ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับใช้

ในการเกษตร	มีผลิตภัณฑ์หลักคือ	ใบผาล	ใบจักร	ใบคัดท้าย	โครงผาล	ใบ

ดันดิน	ใบเกลียวล�าเลียง	โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกน�าไปต่อพ่วงกับรถ

แทรกเตอร์	หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่นๆ	เพื่อช่วยทุ่นแรงในกิจกรรม

ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	บริษัทจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า	"Pegasus"	ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง	และ

รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด	ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า	

อาทิ	"ตราช้าง"	ของบริษัท	สยามคูโบต้า	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	เป็นต้น	KWM	

มีทุนช�าระแล้ว	210	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ประกอบด้วย

หุ้นสามัญเดิม	300	ล้านหุ้น	และหุ้นสามัญเพิ่มทุน	120	ล้านหุ้น	เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก

	 Decker	&	Co.	บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าของสหรัฐ	เผยท�าดีล	

overnight	placement	Transaction	หรือ	OPT	หุ้น	HUMAN	โดยมีผู้ซื้อ

เป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก	หลังเชื่อมั่นทีมผู้

บริหาร	และเล็งเห็นธุรกิจมีศักยภาพเติบโตได้ในอนาคต

 นายมาร์ค เด็คเกอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลัก
ทรัพย์	Decker	&	Co.	ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในตลาดชั้นน�าครอบคลุมทั้งหมดของเอเชีย	กล่าวว่า	เมื่อวันศุกร์

ที่	28	กันยายน	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทฯได้ท�าธุรกรรมการซื้อขายกับ

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงผู้ลงทุนสถาบันและต่างประเทศแบบข้ามคืน

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ	"Overnight	Placement	

Transaction"	OPT	ของบริษัท	ฮิวแมนิก้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

HUMAN
	 เขากล่าวอีกว่า	นักลงทุนสถาบันจะให้ความสนใจและเน้นลงทุนใน

บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต	มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี	และมีความ

เป็นผู้น�า	รวมถึงกลยุทธ์การด�าเนิน	มีข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง	

ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้พา	HUMAN	ไปโรดโชว์ที่สหรัฐอเมริกากว่า	

5	เมือง	โดยได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนชั้นน�าและต่อ

เนื่องมาจนถึงการเข้าซื้อบิ๊กล็อตในครั้งนี้		เพราะมีความเชื่อมั่นในความ

สามารถของทีมผู้บริหารและมองเห็นว่าธุรกิจมีศักยภาพที่จะเติบโตได้

อย่างก้าวกระโดด

	 “เรามองว่าตลาดไทยจะยังคงขับเคลื่อนด้วยบริษัทขนาดกลางที่มีผู้

บริหารที่มีวิสัยทัศน์ไกลและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเท

รนด์โลกได้ดี”	นายมาร์ค	เด็คเกอร์	กล่าว

	 HUMAN	ให้บริการด้าน	HR	Solution	รายใหญ่ที่สุดในไทย	ที่ให้

บริการครอบคลุมด้าน	Business	Process	Outsourcing	เน้นระบบ

บริการด้านทรัพยากรบุคคล	payroll	บริการจัดท�าระบบบัญชีเงินเดือน	

และมีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์โดดเด่นด้วยระบบซอฟต์แวร์	Humatrix	8	

ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด	
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TEAMG	คว้างานใหม่	2	โครงการ	

มูลค่า	150.34	ล้านบาท	

แย้มคร่ึงปีหลังสดใส	

EPCO	เผยโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม	Kurihara	1	

ขนาด	11.68	Mw	เร่ิม	COD	ต้ังแต่	1	ต.ค.61			

รับรู้รายได้เข้ามาทันทีไตรมาส	4/61

	 ตามนัด!	EPCO	ประกาศพร้อมเสียบปลั๊กโซลาร์ฟาร์ม	Kurihara	1	

ขนาดก�าลังการผลิต	11.68	เมกะวัตต์	ตามลั่นวาจา	ในวันที่	1	ต.ค.61		

งานนี้พร้อมบุ๊ครายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส	4/61	เผยรับทรัพย์	ก�าไร

อื้อซ่า	มั่นใจปีนี้โตก้าวกระโดด	สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่หยุด

 นายยุทธ ชินสุภัคกุล	ประธานกรรมการ	บริษัท	โรงพิมพ์

ตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	(EPCO)	เปิดเผยว่า	ตามที่บริษัท	โรง

พิมพ์ตะวันออก	จ�ากัด(มหาชน)	ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น	ผ่านบริษัทย่อยนั้น	ขณะนี้โรงไฟฟ้า

ประเทศญี่ปุ่นโครงการ	Kurihara	1	ขนาดก�าลังการผลิต	11.68	เมกะ

วัตต์	ดังกล่าวได้เริ่มจ�าหน่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์	(COD)	แล้วเมื่อ

วันที่	1	ตุลาคม	2561	ซึ่งจะรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวเข้ามาทันที

ในไตรมาส	4/61	ผลักดันให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในปีนี้	โตก้าว

กระโดด	และสามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่จัดตั้ง

บริษัทฯ	มา	และนอกจากนี้ส�าหรับโครงการ	Kurihara	2	อีก	18	เมกะ

วัตต์	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	คาดว่าจะพร้อมเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์	ในช่วงไตรมาส	3/2019	ต่อไป

	 ทั้งนี้	โครงการโรงไฟฟ้า	Kurihara	1	ในประเทศญี่ปุ่น	ขนาดก�าลัง

การผลิต	11.68	เมกะวัตต์	มีสัญญาขายไฟแบบ	FIT	(Feed	in	tariff)	

อยู่ที่	40	เยน	หรือประมาณ12	บาท/หน่วย	ตลอดระยะเวลา	20	ปี	โดย

บริษัทฯจะมีรายได้เฉลี่ย	130	ล้านบาท/ปี	และก�าไรสุทธิเฉลี่ย	33	ล้าน

บาท/ปี

 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

TEAMG	เปิดเผยว่า	บริษัทในฐานะ	Lead	firm	ในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	

ได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ	และจัดท�า

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟ

ทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ศักยภาพของประเทศไทย	เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน	ด้านเศรษฐกิจ	การลงทุน	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อม	ให้เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกันกับแผนแม่บท	โดยแผน

แม่บทดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองโดยรอบเครือข่าย

การคมนาคมให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพและลดปัญหา

การเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง	(Urban	Sprawl)

	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีผู้ว่าจ้างเป็นส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร	(สนข.)	โดยมีมูลค่าโครงการ	398.40	ล้านบาท	โดยจะ

เป็นส่วนของบริษัทประมาณ	110.84	ล้านบาท	และโครงการนี้ยังถือเป็น

โครงการในระยะเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ยั้งยืนทางเศรษฐกิจ	และพัฒนาประเทศไทยสู่ความ

มั่งคั่ง	มั่นคง	และยั่งยืน	ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ	

	 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษา

ประจ�า	(Inhouse)	ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก	(สกพอ.)	เพื่อสนับสนุนงานด้านวศิวกรรมสถาปัตยกรรม	

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	

และเมืองการบินภาคตะวันออกประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ซึ่งอยู่

ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ(ทร.)	โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่า	39.50	

ล้านบาท	และระยะเวลาด�าเนินงาน	180	วัน

	 ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2561	ยัง

ถือว่ายังเติบโตดี	เนื่องจากงานภาครัฐบาลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการ	โดยเฉพาะงานในประเภทกลุ่ม

คมนาคมระบบราง	และ	งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	รวมทั้งงานอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ	
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"พงศธร	ทวีสิน"	ซีอีโอใหม่	PTTEP	

เผยวิสัยทัศน์	เน้นขับเคล่ือนองค์กรด้วยแนวทาง	

Transformation	สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน

 "พงศธร ทวีสิน"	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปตท.สผ. 
เผยวิสัยทัศน์ในการเข้ารับต�าแหน่งใหม่	มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร

ด้วยแนวทาง	Transformation	เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	(Disruptive	Technology)	

โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณส�ารองปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง	และเดินหน้า

ลงทุนในธุรกิจใหม่	ๆ	เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 นายพงศธร	เปิดเผยภายหลังเข้ารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	ปตท.สผ.	ในวันที่	1	ตุลาคม	2561	ว่ามีเป้าหมายจะผลักดัน

ให้	ปตท.สผ.	มีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	

โดยการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	และการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างาน	เพื่อให้เกิดความคล่อง

ตัว	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยในส่วนธุรกิจส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทนั้น	ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม

ปริมาณส�ารองปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง	โดยตั้งเป้าเป็นผู้ชนะการ

ประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ก�าลังจะหมดอายุในอ่าวไทยทั้งแหล่ง

บงกชและเอราวัณ	รวมทั้งการแสวงหาโอกาสการเข้าซื้อกิจการ	

(M&A)	ในแหล่งน�้ามันและก๊าซฯ	ในภูมิภาคตะวันออกกลาง	และ

เร่งรัดการส�ารวจแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคง

และการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ด้านการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เพื่อมองหาธุรกิจใหม่นั้น	ปตท.สผ.	จะเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและสร้างการเติบโตในอนาคต	โดยจะให้ความส�าคัญกับธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติครบวงจร	(Gas	Value	Chain)	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	

เช่น	ธุรกิจโรงไฟฟ้า	Gas	to	Power	โดยมุ่งเน้นที่ประเทศเมียนมา	

และจะผลักดันให้สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอัน

ใกล้นี้	นอกจากนั้น	ยังได้จัดตั้งบริษัท	อีพี-เทค	เวนเจอร์ส	โฮลดิ้ง	

จ�ากัด	เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต	เช่น	เทคโนโลยีหุ่น

ยนต์และปัญญาประดิษฐ์	การซ่อมบ�ารุงเชิงพยากรณ์	รวมทั้งการ

มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทางเลือก

	 "ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมยังคงต้องเผชิญกับความ

ท้าทายหลายประการในช่วง	2-3	ปีนี้	โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว	ผมยังเชื่อมั่นว่าการส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียมจะยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท	แต่

ขณะเดียวกัน	ต้องให้ความส�าคัญกับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ปัจจุบันของเราเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	เชื่อว่า

แนวคิดและกลยุทธ์ที่ผมได้กล่าวมานี้	จะเป็นก�าลังส�าคัญให้	ปตท.

สผ.	เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน"	นายพงศธร	กล่าว

	 ทั้งนี้	นายพงศธรยังมุ่งมั่นที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ	ปตท.สผ.	โดยจะทบทวนในเชิงการ

บริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	แต่ยังคงอยู่ในกรอบ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้ในทุกขั้น

ตอน	เพื่อผลักดันให้	ปตท.สผ.	เติบโตอย่างยั่งยืน	สง่างาม	และเป็น

องค์กรต้นแบบด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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KTAM	มองเป้า	SET	ปี61	ท่ี1,780	จุด	

คาดก�าไรของตลาดโดยรวม	10%	

ปรับ	P/E	ให้ลงสู่ระดับ	16.4	เท่า	

 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	สายงาน

จัดการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	KTAM	เปิดเผยว่า	แนวโน้มอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ	(GDP)	

ไตรมาส	4	ปี	2561	จะขยายตัวที่ประมาณ	4%	เมื่อเทียบกับปีก่อนโดย

เป็นการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีซึ่งอยู่ที่	4.6%	และไตรมาส	

3	อยู่ที่	4.3%	เนื่องจากคาดว่าอุปสงค์จากต่างประเทศชะลอตัวลง	แต่ในช่วง

ที่เหลือของปีเศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยในประเทศมากขึ้น	โดย

เฉพาะการลงทุนภาครัฐ

	 ทั้งนี้ด้วย	GDP	ที่กระจายตัวประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ค่อยๆ	เร่งตัว

ขึ้นจึงท�าให้บลจ.กรุงไทยคาดว่า	คณะกรรมการนโนบายการเงิน	(กนง.)	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือน

ธันวาคมปีนี้	และคาดว่าตลอดทั้งปี	2562	จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายจ�านวน	2	ครั้ง	

	 บริษัทมองเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปี	2561ไว้ที่ระดับ	1,780	

จุด	โดยประเมินการขยายตัวของก�าไรของตลาดโดยรวมไว้ที่	10%	และปรับ	

P/E	ให้ลงสู่ระดับ	16.4	เท่า	ต�่ากว่า	P/E	ปี	2560	เล็กน้อยท�าให้เป้าหมาย

ของดัชนีฯ	ในปี	2561	ลดลงเหลือ	1,780	จุด	จากสถิติย้อนหลังมีโอกาส

สูงที่ในไตรมาส	4	จะเป็นไตรมาสที่ดีส�าหรับการลงทุนของปี	โดยจะเห็น

ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าลบซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์

ที่ดีของนักลงทุนที่มีต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2562	แม้ว่าบลจ.

กรุงไทยจะประเมิน	GDP	ปี	2562	ขยายตัวที่ระดับ	4.2%	ลดลงจากปี	2561	

ที่คาดไว้ที่ระดับ	4.5%	แต่ยังคงเป็นบวก	และการเติบโตของก�าไรสุทธิในปี	

2562	โดยฝ่ายวิจัยของบลจ.กรุงไทยประเมินไว้ที่	10%	นอกจากนี้ยังมีการ

เข้ามาเก็งก�าไรหุ้นที่ได้รับผลดีจากการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือน	

กุมภาพันธ์ปีหน้าเข้ามาช่วยเป็นปัจจัยสนับสนุน	ซึ่งหากดัชนีฯ	สามารถผ่าน	

1,730	จุดขึ้นมาได้	น่าจะเห็นดัชนีฯ	ไปได้ถึง	1,800	–	1,820	จุด	

	 ด้านนางชวินดา	หาญรัตนกูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	KTAM	เปิดเผยว่า	บริษัท

เสนอขายครั้งแรก	(IPO)	กองทุนเปิดกรุงไทย	เอไอ	เบรน	(	KT-Brain	)	ใน

วันที่	2-11	ตุลาคม	2561	มูลค่าโครงการ	2,000	ล้านบาท	เงินลงทุนขั้น

ต�่า	1,000	บาท	นโยบายเน้นลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(	SET)	และหรือตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	โดยเฉลี่ย

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

	 ทั้งนี้กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

โดยบริษัทจัดการในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์	Artificial	intelligence	(AI)	

ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลทางการเงินเป็นรายบริษัท	หลังจาก

นั้นระบบจะท�าการคัดเลือกหลักทรัพย์	และจัดพอร์ตการลงทุน	เพื่อสร้างผล

ตอบแทนโดยรวมให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง	(	SET	Total	Return	)		

	 กองทุน	KT-Brain	จะใช้	AI	ในการคัดเลือกหุ้น	โดยระบบจะท�าการคัด

เลือกหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	

ไอ	ที่มีจ�านวนรวมประมาณ	731	หลักทรัพย์โดยการคัดเลือกหุ้นจากข้อมูล

อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ	ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น	เช่น	อัตราส่วนความ

สามารถ	ในการท�าก�าไร	อัตราส่วนสภาพคล่อง	และอัตราส่วนประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน	เป็นต้น

	 โดยระบบจะท�าการหาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้กับเงิน

ลงทุนเป็นหลัก	นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทต่างๆ	

ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์	และยังสามารถขจัดเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจได้อีก

ด้วย	โดยบริษัทได้มีการท�าโมเดลจ�าลองการลงทุน	และท�าการแบบจ�าลอง

การลงทุน	(	Back	Test	)	ย้อนหลัง	5	ปี	(	กรกฎาคม	2556	–	มิถุนายน	

2561)	กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่	63.99	%	SET	TRI	อยู่ที่	

29.13%	และ	SET	อยู่ที่	9.90%	

	 อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์	น�้า

หนักการลงทุน	รวมไปถึงรายการซื้อขายที่ได้มาจากระบบ	เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายการลงทุนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์การลงทุนแต่หากเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น	ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบได้	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป็นหลัก	ตัวอย่างเช่น	

การปรับระดับการส�ารองเงินสดให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนในกรณีที่มี

เหตุการณ์ที่ท�าให้นักลงทุนต้องการถือครองเงินสด
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ก.ล.ต.	ปรับโครงสร้างองค์กรใหม	่

มีผลต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2561

บลจ.วรรณ	บริหารกองทริกเกอร์ตามเป้าหมาย	

พร้อมเสนอขาย	กองทุนเปิด	วรรณ	ออพพอร์ทูนิต้ี	6/2	

(ONE-OPPORTUNITY	6/2)	

	 ก.ล.ต.	ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่	รองรับงานตามแผนกลยุทธ์	โดยเพิ่ม
ฝ่ายงานใหม่	แต่งตั้งผู้บริหารและสับเปลี่ยนผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย	
เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	
 นายรพี สุจริตกุล	เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เปิดเผยว่าคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ในการ
ประชุมเดือนกันยายน	มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสายการ
บังคับบัญชาและเพิ่มฝ่ายงานใหม่	โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการและสับเปลี่ยนผู้
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	เพื่อรองรับระบบนิเวศตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลง	มีผล
ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561
	 ทั้งนี้	ก.ล.ต.	ได้แยกงานด้านการก�ากับบัญชีเป็นอีกสายงานหนึ่งโดยเฉพาะ	
ประกอบด้วยฝ่ายก�ากับการจัดท�างบการเงินเพื่อรับผิดชอบการดูแลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน	ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น	และฝ่ายก�ากับการสอบบัญชี	
ซึ่งมีหน้าที่ในก�ากับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	
รวมทั้งติดตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่	ๆ
	 นอกจากนี้	ได้แยกงานด้านส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนเป็นฝ่ายงานเฉพาะ	เพื่อ
เน้นการพัฒนาความรู้เพื่อผู้ลงทุนดูแลและปกป้องสิทธิของตนเองได้	และยก
ระดับศูนย์กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นฝ่ายธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ	เพื่อรับผิดชอบงานการก�ากับผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนเพิ่ม
เติมด้วย	และได้ปรับปรุงงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย	โดยเพิ่มฝ่ายตรวจสอบ	
2	ซึ่งจะรับผิดชอบในการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะ	
เพื่อให้การท�างานรวดเร็วมากขึ้น	ลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและตลาดทุนโดยรวม		
	 ก.ล.ต.	เชื่อมั่นว่า	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานของ	ก.ล.ต.	ให้รวดเร็วและตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุนหลากหลายมิติ	และสามารถด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการยก
ระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กรได้โดยดียิ่งขึ้น	
	 ทั้งนี้	ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่	มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่	ดังนี้	
	 (1)	นายธวัชชัย	เกียรติกวานกุล	เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ	และรักษาการ	
ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายก�ากับการสอบบัญชี	
	 (2)	นางวิไลลักษณ์	เจนอนันต์พร	เป็นรักษาการ	ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายตรวจ
สอบตลาดทุน	2	
	 (3)	นางสาวอาชินี	ปัทมะสุคนธ์	เป็นผู้อ�านวยการ	ฝ่ายนโยบายธุรกิจ
ตัวกลาง
	 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	ก.ล.ต.	ได้ที่เว็บไซต์	
www.sec.or.th	ในหัวข้อ	“รู้จัก	ก.ล.ต.”	

 บลจ.วรรณ	บริหารกองทุนหุ้นไทย	ONE-OPPORTUNITY6	ตามเป้า
หมาย	6%	คงมุมมองเชิงบวกตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง	จากปัจจัยเศรษฐกิจ
ในประเทศและปัจจัยบวกเรื่องเลือกตั้งชัดเจน	พร้อมเสนอขาย	ONE-
OPPORTUNITY	6/2	วันนี้	ถึง	5	ตุลาคมนี้	
 นายพจน์ หะริณสุต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	วรรณ	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	ในสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทประสบความส�าเร็จ
จากการบริหารกองทุนเปิด	วรรณ	ออพพอร์ทูนิตี้	6	(ONE-OPPORTUNITY6)	
ซึ่งเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์เน้นลงทุนในตลาดหุ้น	โดยใช้ระยะเวลาการ
บริหารกองทุนประมาณ	2	เดือน	โดยบริษัทจะด�าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในระดับราคา	10.6006	บาทต่อหน่วย	และซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เข้ากองทุนเปิดวรรณเดลี่ให้แก่ผู้ลงทุน	ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถขายคืนหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ตั้งแต่วันที่	3	ตุลาคมนี้	เป็นต้นไป	
	 อย่างไรก็ดีจากความส�าเร็จดังกล่าวกอปรกับบริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อตลาดหุ้นไทย	ซึ่งมองว่าโอกาสในการปรับตัวลงของดัชนีเริ่มแคบลง	และหาก
พิจารณาสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติ	ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ	29.47%	
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยที่	33.10%	สะท้อนได้ว่า	ความเสี่ยงจากการไหลออกของเงินทุน
เริ่มจ�ากัดลง	อีกทั้ง	ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้ทยอยรับรู้ปัจจัยลบไปพอสมควร	
ซึ่ง	ณ	ระดับดัชนีปัจจุบันเป็นจังหวะที่เหมาะสมส�าหรับการลงทุน	นอกจากนี้	ใน
ช่วงไตรมาส	4	จะเริ่มมีเม็ดเงินจากแรงซื้อกองทุน	LTF/RMF	เข้ามาในตลาดอีก
ประมาณ	2	หมื่นล้านบาท	ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้	
	 ดังนั้น	บริษัทจึงพิจารณาเปิดเสนอขายกองทุนเปิด	วรรณ	ออพพอร์ทูนิตี้	

6/2	(ONE-OPPORTUNITY6/2)	วันนี้	ถึงวันที่	5	ตุลาคม	2561	โดยกองทุนนี้จะ
มีความแตกต่างจากกองทุน	ONE-OPPORTUNITY6	เนื่องจากจัดอยู่ในประเภท
กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยผสมกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและ
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	โดยสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน	
0-100%	เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนในแต่ละช่วง	โดยกองทุน	ONE-
OPPORTUNITY6/2	มีเป้าหมายเลิกโครงการ	เมื่อราคา	NAV	แตะที่ระดับราคา	
10.53	บาทต่อหน่วย	หรือ	ผลตอบแทนประมาณ	5%	ภายใน	6	เดือน	โดย
กองทุน	ONE-OPPORTUNITY	6/2	จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2	ครั้ง	โดย
ครั้งแรก	จะรับซื้อคืนหน่วยฯ	เมื่อระดับ	NAV	แตะระดับ	10.30	บาทต่อหน่วย
และครั้งที่	2	จะรับซื้อคืนหน่วยฯ	เมื่อ	NAV	แตะระดับ	10.50	บาทต่อหน่วย	และ
เลิกโครงการ	เมื่อราคา	NAV	แตะที่ระดับ	10.53	บาทต่อหน่วย	
	 	“เศรษฐกิจในประเทศจะยังคงเป็นแรงหนุนความน่าสนใจของตลาดหุ้น
ไทย	อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งภายในประเทศที่จะเริ่มเห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้น	โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วสุด	ก.พ.	62	ซึ่งมีโอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้น
รับก�าหนดการเลือกตั้ง(Election	Rally)	ดังนั้น	กลยุทธ์ของกองทุนนี้จึงต้อง
มี	Theme	คัดสรรหุ้นและตราสารหนี้ให้เหมาะกับสถานการณ์ควบคู่กับการใช้
กลยุทธ์	Stock	Selection	ซึ่งจะเน้นหุ้นที่มีศักยภาพได้ประโยชน์จากโครงการ
ภาครัฐโดยมีระดับราคาไม่สูงมาก	อีกทั้ง	ยังคงต้องเน้นกลุ่มการบริโภคภายใน
ประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและหุ้นที่ได้
ร้บประโยชน์จากการเลือกตั้ง	กลุ่มธนาคารพาณิชย์	กลุ่มค้าปลีก	กลุ่มรับเหมา
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง”	นายพจน์กล่าว	
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หมอหุ้นทรีนีต้ี	ท�านาย	SET	ต.ค.
แกว่งตัว	Sideways	ต้าน	1,780	จุด	

เชียร์ลงทุนกลุ่มหุ้นปันผลสูง

	 ทรีนีตี้	มองตลาดหุ้นเดือนตุลาคม	ยังคงแนะให้เลือกลงทุนกลุ่มหุ้น

ปันผลสูง	(SETHD)	ที่จากสถิติในอดีตราคาจะปรับขึ้นโดดเด่นในเดือนนี้	ส่วน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดภาพรวมคือราคาน�้ามันตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับสูง

ช่วยดันราคาหุ้นพลังงาน	ขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดไม่น่ากังวล	เพราะ

ตลาดได้	Price	in	ไปแล้วขณะที่การเลือกตั้ง	มองว่าปรากฏการณ์	Election	

Rally	ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นช่วง	2	สัปดาห์ก่อนหน้าเลือกตั้งไปจนถึง	1	สัปดาห์

หลังการเลือกตั้งเท่านั้น

 นายณัฐชาต เมฆมาสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายวิเคราะห์

หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้	จ�ากัดเปิดมุมมองการลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม	ว่าดัชนีหุ้นไทยเดือนนี้จะแกว่งตัว	Sideways	โดย

มองกรอบแนวรับไว้ที่	1,700	จุดและ	1,680	จุด	ตามล�าดับ	ส่วนกรอบแนว

ต้านส�าคัญอยู่ที่	1,780	จุด

	 ส�าหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจหากจะต้องมีการเข้าลงทุนใหม่	ในช่วงนี้	ได้แก่

กลุ่มหุ้นปันผลสูง	(SETHD)	ที่ราคายังคงปรับตัว	Laggard	ตลาด	หากนับ

ตั้งแต่ต้นไตรมาส	3	ที่ผ่านมา	และที่ส�าคัญ	ทรีนีตี้พบว่าจากสถิติในอดีต	

กลุ่มหุ้นปันผลสูงนี้	ราคาหุ้นมักปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนตุลาคมของ

ทุกปี	เมื่อคิดผลตอบแทนในแง่ของTotal	return

	 ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้	แนะให้ชะลอดูสถานการณ์	จนกว่า

ดัชนีจะมีการปรับตัวไปยังกรอบแนวรับหรือแนวต้าน	จึงค่อยใช้เป็นจังหวะใน

การเข้าลงทุนหรือขายท�าก�าไร

	 นายณัฐชาต	กล่าวว่า	ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นเดือน

ตุลาคม	คือการคาดการณ์	ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่จะยืนอยู่ในระดับ

สูงต่อไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเตรียมบังคับใช้

มาตรการคว�่าบาตรกับอิหร่านเป็นรอบที่	2	ในวันที่	4	พฤศจิกายนนี้	ซึ่งน่า

จะท�าให้ปริมาณการผลิตน�้ามันของอิหร่านปรับตัวลดลงจากปัจจุบันอีก	ส่ง

ผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มพลังงาน	และน่าจะเป็นปัจจัยประคับประคอง	SET	

Index	ที่ส�าคัญ

	 ส่วนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Fed)	มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา	ตามที่ตลาดคาดไว้	และคงจะมีการเดินหน้าปรับขึ้น

ดอกเบี้ยอีก	1	ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอน	มองว่าไม่ใช่สิ่ง

ที่จะต้องตกใจเกินไปนัก	เนื่องจาก	ณ	ขณะนี้ตลาดได้	Price	in	เหตุการณ์ดัง

กล่าวไปแล้วเกือบ	80%

	 อย่างไรก็ดีจากประมาณการล่าสุด	Fed	ยังคงให้น�้าหนักกับการขึ้น

ดอกเบี้ยทั้งหมด	3	ครั้งในปีหน้าเช่นเดิม	ท�าให้ประเมินว่า	Bond	yield	และ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะยังทรงตัวได้ในช่วงต้นไตรมาส	4	และท�าให้ยังไม่มี

ปัจจัยกระตุ้นส�าคัญที่จะท�าให้กระแสเงินทุนหรือ	Fund	flow	ไหลกลับเข้าสู่

ตลาดเกิดใหม่มากนัก

	 ส่วนปัจจัยส�าคัญอื่นๆจากต่างประเทศที่ต้องติดตาม	เพราะมีผลต่อ

ตลาดในภาพรวมคือ	ก�าหนดการReview	อันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลี

จากสถาบันจัดอันดับต่างๆในเดือนนี้	ซึ่งทรีนีตี้คาดว่าสถาบัน	S&P	จะมีการ

ลดแนวโน้มอันดับเครดิตจาก	'มีเสถียรภาพ'	สู่	'เชิงลบ'	ส่วนกรณีที่แย่ที่สุด

ต่อตลาดหุ้นคือหาก	Moody's	ตัดสินใจลดอันดับเครดิตอิตาลีลงจากเดิม

ที่	Baa2	อาจท�าให้เกิดปัจจัยรบกวนในตลาดทุนได้	รวมทั้งยังให้ติดตามการ

ประชุม	EU	Summit	ในวันที่	18-19	ตุลาคมนี้	ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกัน

เกี่ยวกับแผนการและขั้นตอนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของ

สหราชอาณาจักร(	Brexit)	ที่มีรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น	แต่หากการเจรจา

ยังคงมีความวุ่นวาย	อาจเป็นปัจจัยรบกวนต่อตลาดทุนได้อีกเช่นกัน

	 ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศ	โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์การเมืองการ

เลือกตั้งนั้น	ณัฐชาตระบุว่า	ยังไม่ให้น�้าหนักปัจจัยนี้มากนัก	เนื่องจากหาก

อ้างอิงการศึกษาของเราในอดีตแล้วจะพบว่าปรากฏการณ์	Election	Rally	

ที่แท้จริงของตลาดหุ้นไทยจะเกิดขึ้นในช่วง	2	สัปดาห์ก่อนหน้าไปจนถึง	1	

สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเท่านั้น	ดังนั้นจึงประเมินว่า	การจะมีมุมมอง	Bullish	

ต่อตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่วันนี้เพียงเพราะปัจจัยดังกล่าว	อาจเป็นกลยุทธ์

ที่ยังไม่เหมาะสมนัก	แต่หากต้องการลงทุนตามธีมดังกล่าวตั้งแต่วันนี้	มอง

ว่าสามารถโฟกัสไปยังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้	เนื่องจากมักเป็นกลุ่มที่	

Outperform	โดดเด่นก่อนหน้าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลที่มาจาก

การรัฐประหาร
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	 สวัสดีคร้า	พบกับแม่มดน้อย	ภาคพิศดาร	บนหน้าปัดแมกกาซีนหุ้นอินไซด์

รายวัน	วันนี้	ถือเป็นวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคม	และยังเป็นเดือนที่เริ่มต้นของ

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ด้วย	เผลอแปปเดียวก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี2561	กันแล้ว		

ส่วนตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นเดือนตุลาคม	ก็ยังสามารถแกว่งตัวในแดนบวก	เพราะได้

หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นพระเอก	น�าทัพค�้า	SET	หลัง	ราคาน�้ามันพุ่งขึ้นมาอยู่ที่	73	

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล		

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,760.47	จุด	เพิ่มขึ้น	4.06	จุด	หรือ	0.23%	

มูลค่าการซื้อขาย	53,440.26	ล้านบาทสรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	132.88	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	1,112.23	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศซื้อสุทธิ	474.62	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	1,453.97	

ล้านบาท		

 GUNKUL	วิ่งฉิว	แรลรี่บวกต่อเนื่อง	9	วันติด	โดยราคาหุ้น	GUNKUL	

เริ่มปรบตัวเพิ่มขึ้น	มาตั้งแต่วันที่	19	กันยายน	2561	มีราคาปิดอยู่ที่	2.84	บาท				

ขณะที่วานนี้	(1	ตุลาคม	2561)	ราคาหุ้นเด้งขึ้นไปท�าราคาสูงสุดอยุ่ที่	3.30	บาท		

ซึ่งราคาหุ้น	GUNKUL	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	0.46	บาท	คิดเป็น	16.19%	เจ้าข่ะสงสัย

เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว	กระแสลมดี	เป็นช่วงโกยเงินเป็นทอง	ยิ่งลมดีลมแรง

เท่าไหร่	ก็ยิ่งรับทรัพย์ปังๆ	คร้า	

 PTG	ปิดยืน	13.50	บาท	กูรูหุ้น	ASL	ส่องเทคนิคงามตา	ส่วนพื้นฐานแนว

โน้มผลการด�าเนินงานมองว่าอาจจะอ่อนตัวลง	QoQและ	YoY	จากค่าการตลาด

ส�าหรับธุรกิจน�้ามันที่ลดลง	แต่อย่างไรก็ตามราคาที่ปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้ได้

สะท้อนผลการด�าเนินงานที่อ่อนตัวไปแล้ว	ขณะที่	Palm	Complex	ที่เป็นผลจาก

การขยายธุรกิจ	non-	oil	ที่จะเริ่มขยาย	biodiesel	ได้ในไตรมาส	4	นี้จะช่วยให้

รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น	

 SEAFCO	เทรดคึกคัก	คึกคักเวลาลงเล่น	เฮียณรงค์	บอสใหญ่	SEAFCO		

แสดงความมั่นออกมั่นใจรายได้ปีนี้โต	30%	แตะระดับ	2,600	ล้านบาท	ตามเป้า

ที่วางไว้	จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่	1,907.25	ล้านบาท	หลังตุน	Backlog	ที่จะ

ทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปีราว	1,800	ล้านบาท	อีกทั้งยังมีรายได้หลักมา

จากโครงการ	One	Bangkok	เฟส1	และ	2	และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี

ส้ม	และสายสีชมพู	มาช่วยหนุน	เรื่องธุรกิจก็ว่ากันไป	แต่เรื่องกราฟ	ชั้นเชิงทาง

เทคนิคจะทะลุ	2	หลัก	หรือเปล่าอ่ะคะคริคริคริ			

 ROJNA	หุ้นนิคมฯ	ที่แม่มดภาคพิสดารต้องบอกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่

มา	เพราะ	WHA AMATA	บวกน�าร่อง	แซงไปพักหนึ่งแล้วคร้า	สงสัยได้

แรงหนุน	แรงเชียร์	จากกูรูหุ้นดิบีเอสฯ	ที่ส่งเสียงเชียร์	มองว่าหุ้น	ROJNA	ยัง	

Laggard	เมื่อเทียบกับ	AMATA	และ	WHA	แถมผลงานยังมีแนวโน้มฟื้นตัว	หลัง

ครึ่งปีแรกก�าไรสุทธิลดลงถึง	90%	y-o-y	เพราะมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและ

เงินลงทุน	แต่ไตรมาส	3/61	คาดจะฟื้นตัวชัดเจน	เพราะบาทกลับมาแข็ง	กลับ

มามีก�าไรอัตราแลกเปลี่ยน	คาดว่าก�าไรหลักปีนี้และปีหน้าเติบโตสดใส	ตีราคาพื้น

ฐานเป็น	6.70	บาท	

 KWM	หุ้น	IPO	น้องใหม่	ปิดเทรดวันแรก	ที่	1.55	บาท	เพิ่มขึ้น	0.25	

บาท	คิดเป็น	19.23%	จากราคาขาย	IPO	1.30	บาท/หุ้น	มูลค่าซื้อขาย	450.42	

ล้านบาท	โดยเปิดตลาดที่	1.75	บาท	ราคาขึ้นสูงสุด	1.79	บาท	และราคาท�า

ระดับต�่าสุด	1.55	บาท	ขณะที่บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง	4	แห่ง	

ได้แก่	บล.เออีซี	,	บล.คันทรี่	กรุ๊ป	,	บล.เคที	ซิมิโก้	และ	บล.ยูโอบี	เคย์เฮียน	

(ประเทศไทย)	ประเมินราคาเหมาะสมของ	KWM	ไว้ถึง	1.90	-	2.40	บาท/หุ้น

	 ด้านผู้บริหาร	"เอกพันธ์ วนโกสุม"	บิ๊กบอส	KWM	เร่งสร้างผลงาน

มั่นใจปี	61	รายได้โตไม่น้อยกว่า	20%	

แถมมีโปรดักส์ใหม่ดันรายได้โดดเด่น	คาด	

3-5	ปีข้างหน้ามีสินค้าใหม่เพิ่มต่อเนื่อง	

เผยอยู่ระหว่างศึกษาการผลิตใบโรตารี่	

การชุบแข็งใบเกลียว	การผลิตเครื่องจักร

กลการเกษตร	มั่นใจอนาคตการเติบโตสูง

จากการสร้างนวัตกรรมใหม่	

	โค้งสุดท้าย

บล.ธนชาต	:	PTG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.40	บ.

บล.เคจีไอ	:	DTAC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	56.00	บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	ASIAN	แนะน�า	ซือ้	ราคาพืน้ฐาน	ที	่10.80	บ.

		บล.ฟิลลปิ	:	ADVANC	แนะน�า	ทยอยซือ้	ราคาพืน้ฐาน	ที	่221.00	บ.

	บล.ฟิลลิป	:	EKH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.50	บ.

	บล.เออีซี	:	KWM	ราคาพื้นฐานปี2562	ที	2.40	บ.	
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SPALI	เผยยอดขายคอนโดฯ	ศุภาลัย	เวอเรนด้า	รามค�าแหง	ลูกค้าแห่จอง

ผ่าน	Online	Booking	และ	Pre-sale	โกยยอดขายรวมกว่า	3,700	ลบ.1.
	 นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	หลังจากเปิด	Pre-Sale	โครงการ	ศุภาลัย	เวอเรนด้า	
รามค�าแหง	อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	-	30	กันยายน	2561	ที่ผ่านมา	ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	ทั้งจากลูกค้าเก่า	และลูกค้าใหม่	โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความผูกพันกับท�าเลย่านรามค�าแหง	ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษา	ประกอบกับการมีสถานที่ส�าคัญอย่าง	สนามราชมังคลากีฬาสถานและ
เมื่อรวมกับยอดขาย	Online	Booking	เมื่อวันที่	18	กันยายน	ที่ผ่านมา	ท�าให้ขณะนี้มียอดขายรวมมูลค่ากว่า	3,700	ล้านบาท
	 จากความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องของศุภาลัย	ที่ยังคงมุ่งเน้น	เรื่องคุณภาพ	ความคุ้มค่า	การบริการที่ดีที่สุด	การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	
เข้ามาปรับใช้ในโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ	อีกทั้งยังคัดสรรท�าเลที่ดี	และเหมาะสมที่สุด	อย่างท�าเลย่านรามค�าแหง	กับ	ศุภาลัย	เวอเรนด้า	รามค�าแหง	
โครงการสุด	Hot	ติดรถไฟฟ้า	MRT	สายสีส้ม	0	เมตร	สถานีราชมังคลาฯ	และยังมีรถไฟฟ้ารายล้อมโครงการถึง	3	สาย	คือ	1.	รถไฟฟ้า	MRT	สาย	สีส้ม	
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	มีนบุรี	2.	รถไฟฟ้า	Monorail	สายสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว	-	ส�าโรง	และ	3.	Airport	Rail	Link	สถานีรามค�าแหง		ใกล้ด่านเก็บเงิน
ทางด่วนรามค�าแหง	และพระราม	9	มีจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ	ท่าเรือมหาดไทย	รายล้อมด้วยสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง	เช่น	
ราชมังคลากีฬาสถาน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ABAC	เดอะมอลล์	รามค�าแหง	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	พระราม	9	เดอะมอลล์	บางกะปิ	ตะวันนา	ไนท์	บาซาร์		
โรงพยาบาลรามค�าแหง	และโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์	
	 อีกทั้งยังสามารถเข้าออก	2	ทาง	คือ	ติดถนนรามค�าแหง	ใกล้กับราชมังคลากีฬาสถาน	และติดถนนหัวหมาก	สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนมีนบุรี	ผ่านถนน
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่	(ถนนศรีนครินทร์	-	ร่มเกล้า)	และยังเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบาย	พร้อมตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง	ครอบครัว	และคนรุ่นใหม่	ด้วย	Community	Mall	ในโครงการ	และครั้งแรกกับการ	จับมือร่วมกับ	ท็อปส์	มาร์เก็ต	ผู้น�าพรีเมียมซูเปอร์
มาร์เก็ตของไทย	เตรียมเปิดให้บริการ	ภายในโครงการ	บริเวณทางเข้าโครงการด้านที่ติดกับถนนหัวหมาก

	 นางจรูญศรี	ศรีสุขสันต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	–	ธุรกิจร้านค้า	“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	นางสาวแมนดี้	แลม	
ผู้จัดการกลุ่มวีซ่า	ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และนายสุริพงษ์	ตันติยานนท์	ผู้จัดการวีซ่า	ประจ�าประเทศไทย	เปิดตัวรูปแบบการช�าระเงินแบบ
สแกนเพื่อจ่ายกับวีซ่า	หรือ	Scan	to	Pay	โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้บริการผ่าน	TapKTC	โมบายแอปพลิเคชั่น	เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าพันธมิตรที่มี
เครื่องหมาย	VISA	QR	Code	ทั่วประเทศ
	 เคทีซีออกแคมแปญ	“KTC	QR	PAY”	เพื่อให้สมาชิกเคทีซีที่ช้อปด้วยการสแกนเพื่อจ่าย	(Scan	to	Pay)	ผ่านแอปฯ	TapKTC	รับเครดิตเงินคืน	5%	เมื่อมี
การใช้จ่ายตั้งแต่	5	รายการขึ้นไป/เดือน	หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด	250	บาท/เดือน/บัตร	(จากยอดใช้จ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน	5,000	บาท/เดือน/บัตร)	ตั้งแต่
วันที่	1	ตุลาคม	2561	–	31	ธันวาคม	2561		พิเศษ	รับสิทธิพิเศษเพิ่มเมื่อช�าระผ่านแอปฯ	TapKTC	ที่ร้านค้าพันธมิตร	ได้แก่		วิซาร์ด	ออโต้	แคร์	(WIZARD	
AUTO	CARE)	ซื้อ	1	แถม	1	ล้างรถโปรแกรม	VIP	มูลค่า	490	บาท	จากปกติราคา	980	บาท	ประกอบด้วย	บริการล้างรถ	1	ครั้ง	บริการดูดฝุ่น	1	ครั้ง	
บริการเคลือบคอนดิชั่นเนอร์	แว็กซ์	1	ครั้ง	(ตั้งแต่วันที่	1	–	31	ตุลาคม	2561)	โนเวล	คาร์วอช	เดลิเวอรี่	(Novel	Car	Wash	Delivery)	แพ็คเกจขัดสี	ลด
รอยรอบคัน	ส�าหรับรถเก๋ง	ราคาพิเศษ	1,800	บาท	จากปกติราคา	4,500	บาท	และบีบี	แบตเตอรี่	เดลิเวอรี่	(BB	Battery	Delivery)	เมื่อใช้บริการเปลี่ยน
แบตเตอรี่	รับฟรีทันทีไฟฉาย	LED	Panasonic	มูลค่า	220	บาท	และร้านฟาร์มแฟคทอรี	(farmfactory)	รับส่วนลดเพิ่ม	20%	ส�าหรับเมนูสลัดและเครื่องดื่ม
สุขภาพ	ที่สาขาสีลมคอมเพล็กซ์	สาขาสาทรสแควร์	และสาขาซีอาร์ซี	ทาวเวอร์	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	–	31	ธันวาคม	2561
	 นอกจากนี้	ทางวีซ่าได้ออกแคมเปญ	ลุ้นรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์	ซี	250	คูเป้	เอเอ็มจี	ไดนามิค	(Mercedes-Benz	C250	Coupe	AMG	Dynamic)	
มูลค่า	3,620,000	บาท	โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ	ไม่จ�ากัดจ�านวนช�าระเงินขั้นต�่า	และจ�านวนครั้งของการใช้จ่าย	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2561	
–	31	มีนาคม	2562	(ประกาศชื่อผู้โชคดีภายในวันที่	10	พฤษภาคม	2562)	เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่าน	QR	PAY	ในวงกว้างขึ้น
	 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	KTC	PHONE	02	123	5000	เว็บไซต์	www.ktc.co.th	หรือสมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก	
“เคทีซี	ทัช”	ทุกสาขาทั่วประเทศ	หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่นี่:	http://bit.ly/2skCwZ8	หรือสนใจสมัครสมาชิกร้านค้ารับบัตร	ได้ที่	www.ktc.
co.th	เลือก	“ธุรกิจร้านค้า”

KTC	กระตุ ้นสมาชิกใช้จ ่ายผ่านสแกนเพ่ือจ่ายกับวีซ่ารับเครดิตเงินคืน	5%	2.

THAI	เผย	พลอากาศเอกจอม	รุ่งสว่าง	

ลาออกจาก	กก.	-	ปธ.กก.ตรวจสอบ	มีผล	1	ต.ค.613.
	 นางลัศนันท์	ลีลามณี	เลขานุการบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	THAI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า	

พลอากาศเอก	จอม	รุ่งสว่าง	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป	

26 www.HoonInside.com 2  October  2018



AIS	แต่งต้ัง	‘ธีร์	สีอัมพรโรจน์’	

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

GTB	เผย	ประมุข	ธนพรพันธุ์	ลาออกจาก	ผู้ช่วย	CEO		

และรองประธานคณะกรรมการบริหาร	มีผล	30	ก.ย.	ท่ีผ่านมา	

4.

6.

	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AIS	ประกาศแต่งตั้ง	นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	

(Chief	Finance	Officer:	CFO)	รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเงิน	โดยมีผลตั้งแต่	1	ตุลาคม	2561

	 นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(อุตสาหการ)	จาก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	และ

ระดับปริญญาโท	Management	Science	and	Engineering,	Finance	and	Investment	จากมหาวิทยาลัย	Stanford	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ทั้งนี้	นายธีร์

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเงิน	โดยเคยด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสายการเงิน	รวมถึง	Chief	Finance	Officer	(CFO)	จากบริษัทต่างๆ	

ในหลากหลายอุตสาหกรรม	ทั้งที่เป็นองค์กรชั้นน�าในประเทศและระหว่างประเทศ	อาทิ	Merrill	Lynch,	Thai	Beverage	จ�ากัด	(มหาชน),	The	Mall	Group	

และ	Thai	Solar	Energy	จ�ากัด	(มหาชน)		นายธีร์เข้าร่วมงานกับ	AIS	ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ในต�าแหน่ง	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	(Deputy	

Chief	Finance	Officer)	ด้วยประสบการณ์	ความสามารถ	ศักยภาพและความส�าเร็จของนายธีร์	จะเป็นประโยชน์ช่วยเสริมศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของ	AIS	

โดยเฉพาะการบริหารองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง	และบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นต่อไป

	 นายสุชาติ	มงคลอารีย์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เจตาแบค	จ�ากัด	(มหาชน)	GTB	เปิดเผยว่า	นายประมุข	ธนพรพันธุ์	ต�าแหน่งผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และรองประธานคณะกรรมการบริหาร	ลาออกจากต�าแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2561	เป็นต้นไป		

	 นางฐิติมา	รุ่งขวัญศิริโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	และ	เลขานุการบริษัท	บมจ.สิงห์	เอสเตท	(S)	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่	8/2561	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2561	อนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารส�านักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า	(โครงการ	OASIS)	มูลค่าการลงทุน

รวม	3,695	ล้านบาท	โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ	7	ไร่	ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว	บนถนนวิภาวดีรังสิต	ซึ่งเป็นท�าเลที่มีศักยภาพสูงและ

มีการเติบโตของอาคารส�านักงานที่ต้องการขยายพื้นที่ในย่านนี้	แวดล้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก	รวมถึงเดินทางสะดวกใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วน	และ

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	และสถานีรถไฟฟ้า	BTS

	 โครงการ	OASIS	มีความสูงของอาคารส�านักงานทั้งสิ้น	36	ชั้น	โดยมีพื้นที่ให้เช่า	(NLA)	ประมาณ	53,000	ตารางเมตร	แบ่งออกเป็นพื้นที่ส�านักงาน	

และ	พื้นที่ค้าปลีกบางส่วน

	 ทั้งนี้	จะใช้เวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ	3	ปีนับตั้งแต่ต้นปี	2562

	 ทั้งนี้	สืบเนื่องจากกิจการให้เช่าส�านักงานคุณภาพสูงมีอุปทานที่จ�ากัดและมีการเติบโตของอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะท�าให้การลงทุนดังกล่าวสามารถ

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทในอนาคต	โดยจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

บอร์ด	S	อนุมัติควักเงิน	3.69	พันลบ.	ลงทุนในโครงการ	OASIS	
ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ	3	ปีนับต้ังแต่ต้นปี	25625.
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นายโอภาส	เฉิดพันธุ์	(ที่	3	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นาง

สาวประพิมพรรณ	เลิศสิริสิน	(ที่	2	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายขายและการตลาด	นางสาวอัปษร	วิลาสศักดานนท์	(ที่	2	จากขวา)	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	พร้อมด้วยนายธราธร	

ยวงบัณฑิต	(ที่	1	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	และ

นายธีรวัฒน์	สุวรรณพินิจ	(ที่	1	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

สารสนเทศ	บริษัท	เอ็ม	วิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MVP	ในฐานะผู้จัดงาน	

Thailand	Mobile	Expo	ร่วมเปิดงาน	Thailand	Mobile	Expo	2018	ครั้งที่	

31		งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ		โดยงานจะจัดขึ้น

ระหว่าง	วันที่	27-30	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

คุณวรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์	(กลาง)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เสริม

สร้าง	พาวเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	(SSP)	และพันธมิตร	ร่วมพิธีเปิดโครงการ

โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม	“โซเอ็น”	ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	8	เมะกะวัตต์	ณ	

จังหวัดคุมาโมโตะ	ประเทศญี่ปุ่น	อย่างเป็นทางการ	หลังด�าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ	และได้เริ่มด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	แล้ว	ตั้งแต่

วันที่	1	สิงหาคม	2561	เร็วกว่าก�าหนดเดิมในไตรมาส	4	ปีนี้	ส่งผลให้ก�าลัง

ผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่	85	เมกะวัตต์

MVP	เปิดงาน	Thailand	Mobile	Expo	2018	

ครั้งที่	31

SSP	เปิดโรงไฟฟ้า	“โซเอ็น”	อย่างเป็นทางการ

1.
2.
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คุณวิวรรธน์	เหมมณฑารพ	ประธานกรรมการบริหาร	และ	คุณพริม	

ชัยวัฒน์	ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน	บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก	

(PJW)	ร่วมน�าเสนอข้อมูลของบริษัท	ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	

“Opportunity	Day”โดย	PJW	เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครึ่งปีหลัง	พร้อม

วางจ�าหน่ายทันที	หนุนยอดขายปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่ระดับ	8%	มั่น

ใจนิวโมเดลชิ้นส่วนยานยนต์มีประสิทธิภาพการผลิตได้ตรงตามมาตรฐาน	

หนุนก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น	ส่วนโรงงานในจีน	คาดทยอยรับรู้ยอดขายปีละ	100	

ล้านบาท	ในปี	2562	และประมาณการเพิ่มเป็น	300	ล้านบาท	ในปีถัดไป

นายแพทย์	อ�านาจ	เอื้ออารีมิตร	กรรมการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	

บริษัท	เอกชัยการแพทย์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EKH)	พร้อมทีมผู้บริหาร	

ให้การต้อนรับนักลงทุน	ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ	พร้อมฟัง

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของโรงพยาบาล	ซึ่งบริษัทฯ

คาดว่ารายได้ในปีนี้จะสูงสุดเป็นประวัติการณ์	นับตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมา

PJW	เล็งเปิดตัวสินค้าใหม่ครึ่งปีหลัง

หนุนยอดขายโต	8%

EKH	ต้อนรับนักลงทุน

3.
4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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